

Số: 1018/KH-PGD&ĐT

Vạn Ninh, ngày 04 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 1910/KH-SGDĐT ngày 07/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về Triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trong ngành Giáo dục và Đào tạo,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án đã đề ra trong Nghị quyết số 96/2019/QH14, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân;

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các trường học và địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết số 96/2019/QH14 gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công tác cải cách hành chính,... Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị trong công tác này. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tội

phạm, vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra tội phạm, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để.

2. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

- Gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động;

- Tăng cường tuyên truyền, tham gia bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm về an ninh trật tự tại trường học như: “ Tự phòng, tự quản”, “ Tự bảo vệ, tự hòa giải”, ...; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nội bộ, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp, “ điểm nóng” về an ninh, trật tự. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng người có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính trong giáo dục. Tăng cường tuyên truyền, thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong trường học.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các trường xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động phối hợp với Công an địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trường học và người học; xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường- gia đình- xã hội trong quản lý, giáo dục người học về phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống cho người học;

- Tăng cường nắm bắt thông tin, sàng lọc, phát hiện sớm người học có nguy cơ vi phạm pháp luật, phạm tội để có biện pháp xử lý kịp thời;

- Đổi mới công tác tuyên truyền về vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm đúng đối tượng và đạt hiệu quả.